

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์
ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
นโยบายตามแผนงานหลัก โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์**

เป้าหมาย : 10 ฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ 1 ราย

- วัตถุประสงค์/การดำเนินงาน : 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ฟาร์มเครือข่าย
2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด
3. เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนฟาร์มเครือข่าย

ผลการดำเนินงาน :

**รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์**

รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
๑. การปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม		
๑.๑ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑๐๐
๑.๒ การประชุมชี้แจงและสร้างความร่วมมือจากเกษตรกร	ครั้ง	๑๔
๑.๒.๑ เกษตรกรเข้าร่วมเครือข่าย	ราย	๑๒
๑.๓ การอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	ครั้ง	๗
๑.๓.๑ เกษตรกรเข้าร่วมเครือข่าย	ราย	๖๔
๑.๔ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต		
๑.๔.๑ การตรวจเยี่ยมฟาร์ม	ครั้ง	๒๔
๑.๔.๒ การตรวจเยี่ยม	ครั้ง	๑๗
๑.๔.๓ การตรวจโรค	ตัว	๑๗
	ตัว	๓๓
	ตัว	๖
๑.๔.๔ การติดตามดูแลเกษตรกร	ตัว	๕
	ตัว	๖
	ตัว	๓
๑.๕ เฉลี่ยจำนวนเงินจากผลตอบแทนการผสมโคเนื้อ	เงิน	๐
	จำนวนโคเนื้อ	๐
๒. การเฝ้าระวังโรค		
๒.๑ จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับบริการฉีดวัคซีน	ตัว	๐
ปากและเท้าเปื่อย(Foot and Mouth Disease)	ตัว	๐
ฝีปูดใน(Lumpy Skin Disease)	ตัว	๐
๒.๒ จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการตรวจโรค	ตัว	๐
布鲁เซลไลส์(Brucellosis)	ตัว	๐
		๐
๒.๓ การเฝ้าระวังโรคระบาด	ฟาร์ม	๑๐๐
จำนวนฟาร์มที่เฝ้าระวังโรคโคระบาด	ฟาร์ม	๐
จำนวนฟาร์มที่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	๐
จำนวนฟาร์มที่ไม่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม	๑๐๐

ภาพประกอบการดำเนินงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาทติดตามตรวจสอบเยี่ยม ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ และเก็บข้อมูลฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อ

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายบรู๊ซ ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ออกพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ร่วมกับนางสาววารี ไซยอินทร์ เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายณิวัฒน์ สุทธิพันธ์ พนักงานผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ในการติดตามสำรวจให้บริการด้านสุขภาพโคแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator:DLD-C) ในพื้นที่ตำบลถนน ซึ่งการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี



ปศุสัตว์สุรินทร์ติดตามเจ้าหน้าที่ผสมเทียมขับเคลื่อนโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสัตวแพทย์อภิชาติ นาคีสิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชญญะ วิทย์ นพพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ด้วยสำนักงานเกษตรโคเนื้อสุรินทร์ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา คณะกรรมการแผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์ นโยบายตามแผนงานหลัก โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แก่เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในการดำเนินงานโครงการฟาร์ม เครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ และแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลผสมเทียมสำหรับโคเนื้อ กระบือ และ แพะ และระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเพิ่มผลผลิตและฟาร์มนายพันธุ์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านวารโพธิ์ ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - Ordinator: DLD-C) ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่เกษตรกรที่ตรงเป้าประสงค์ ให้ได้ศักยภาพ



ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ติดตามตรวจสอบดำเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายวราพงษ์ ตีทอง ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายนันทน์ ล้อไป เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกติดตามตรวจสอบดำเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ณ ศาลากลางหมู่บ้านตึกอก และบ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ โดยได้ประชุมทำความเข้าใจ และนำการเลี้ยงสัตว์ การเฝ้าระวังโรค พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนล้มปัสกิ้นให้กับโคในฟาร์มของสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ๓๐ ฟาร์ม

"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำได้จริง"





วันที่ 19 กันยายน 2566 ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายนิพนธ์ ล้อไพบี เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกับ น.สพ.ณฐ ศรีเมือง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นางสาวจตุรฉิษา ติ๊กขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มเครื่องถ่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ในโคกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"



วันที่ 19-20 กันยายน 2566 ปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ แฉ่มใส เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ น.สพ.ณฐ ศรีเมือง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นางสาวจตุรฉิษา ติ๊กขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มเครื่องถ่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ในโคกับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

วันที่ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ปศุสัตว์อำเภอจอมพระ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามโครงการฟาร์มเครื่องถ่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้

พูดคุย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ในโคกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 19 กันยายน 2566 น.สพ.สมทิพย์ ฝอยสุวิทย์ วิทยากรราชการแทนปศุสัตว์อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ ร่วมกับ น.สพ.ณฐ ศรีเมือง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นางสาวจตุรฉิษา ติ๊กขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มเครื่องถ่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ในพื้นที่ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

วันที่ตำบลละเบียงเตี้ย อำเภอสำตวง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2566 ปศุสัตว์อำเภอลำตวง มอบหมายให้นางสุระพงษ์ จันทา เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำตวง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ น.สพ.ณฐ ศรีเมือง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นางสาวจตุรฉิษา ติ๊กขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มเครื่องถ่ายผสมเทียมเพิ่มรายได้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ในโคกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลละเบียงเตี้ย อำเภอลำตวง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

การเข้าตรวจเยี่ยมชมเกษตรกรฟาร์มเครื่องชาย ผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
DLD-C SURIN
 พื้นที่ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2566
 ปศุสัตว์อำเภอปราสาท มอบหมาย
 ให้นางสาวอารี ไชยอินทร์ เจ้า
 พนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยเจ้า
 หน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ
 น.สพ.ณฐ ศรีเมือง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 นางสาวจารุพิชญา พิทักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้า
 หน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตาม
 โครงการฟาร์มเครื่องชายผสมเทียมเพิ่มรายได้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายที่
 สำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ
 สืบพันธุ์ในโคกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลโคกยาง อำเภอ
 ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี
 #ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด,กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์
 อำเภอ ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
 ได้เป็นอย่างดีทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยดี